



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว๑๕๗

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกอง / ศูนย์ / สำนักงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบกำหนดวันจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓๒ คน และในการนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการทั้งหมดจำนวน ๙ คน คือ

ประเภท	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง /สังกัด
ผู้บริหาร จำนวน ๔ ราย	๑. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง (รองอธิการบดี) สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร ๒. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ (รองอธิการบดี) สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง (ผู้ช่วยอธิการบดี) สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ๔. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก (ผู้ช่วยอธิการบดี) ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัด งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ จำนวน ๑ ราย	๑. นายสุเทพ นันทะชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ราย	๑. นางสาวสิริวิทย์ อินจินดา (ผู้อำนวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัด กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๒. นางศรีอนงค์ ไคว้มา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด งานงบประมาณและการเงิน กองคลัง ๓. นายโครงศิลป์ สิงตะนะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัด งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา
พนักงานราชการ จำนวน ๒ ราย	๑. นางศศิธร แก้ววันดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ๒. นางสุพรรณิณี สลา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว รับทราบ และพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน

เห็นสมควรจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต และเห็นชอบให้จัดในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
สำนักงานอธิการบดี อาจเป็นวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมอบให้ผู้อำนวยการทุกท่าน
พิจารณารูปแบบการจัดงานร่วมกัน และนำเสนอในการประชุมวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี